



## บทเทศน์วันอาทิตย์

อาทิตย์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา  
22 กันยายน 2013

บทอ่านอมส 8: 4-7 ; 1 ทธ 2: 1-8 ; ลก 16: 1-13 หรือ 16: 10-13

พระวรสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 952, 2424

ประมวลคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร (CSDC) 181, 453

จุดเน้น เราเป็นผู้จัดการพระพรที่พระเจ้าทรงประทานให้  
เราต้องใช้ทรัพย์สินฝ่ายโลก เพื่อผลกำไรนิรันดร

การประกัน หุ่น พันธบัตร การลงทุนร่วมกัน เงินฝากในธนาคาร เป็นสิ่งที่หลายคนใช้ลงทุนหาผลกำไร เพื่อความมั่นคงทางการเงินในอนาคต แม้จะเป็นการเสี่ยง แต่ผู้คนก็ลงทุนกันในปัจจุบัน เพราะเหตุว่า พวกเขาต้องการมีผลกลับมาในอนาคต แต่ไม่มีอะไรกันดีค่าประกัน เขาจึงคิดเอกลิสต์หลักทรัพย์การลงทุนขึ้นมา

เรารู้วิธีการที่ประชาชนใช้ทรัพย์สินฝ่ายโลกเพื่อประกันชีวิตในอนาคต พระเยซูเจ้าทรงสอนในพระวรสารวันนี้ว่า **“บุตรของโลกนี้มีความเฉลียวฉลาดในการติดต่อกับคนประเภทเดียวกัน มากกว่าบุตรของความสว่าง”** (ลก 16: 8) พระเยซูเจ้าทรงวิจารณ์บุตรของความสว่างที่ไม่รู้จักใช้ทรัพย์สินฝ่ายโลก เพื่อประกันอนาคตของพวกเขาด้วยสถานที่ถาวรในสวรรค์ ใครเป็นบุตรของความสว่าง ... คือบรรดาผู้ติดตามพระเยซูเจ้า

บางคนกล่าวว่า พระเยซูเจ้าไม่เคยตรัสเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทอง ความจริงพระเยซูเจ้าเคยสอนเรื่องนี้ในอุปมาในการสอนตรงไปตรงมา และในแบบอย่างการดำเนินชีวิตของพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงสอนบรรดาศิษย์ให้เข้าใจว่า ไม่มีสิ่งใดเป็นของเรา ไม่ว่าจะทำงานได้สิ่งตอบแทนมากน้อยเพียงไร หรือทำงานหนักเพียงใด หรือมีชื่อของใครเป็นเจ้าของ สำหรับบุตรของความสว่าง ทุกสิ่งเป็นของพระเจ้า เราเป็นแต่เพียงผู้จัดการสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ เราต้องใช้ทุกสิ่งที่เราได้รับมา... เพื่อรับใช้พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์

เรื่องนี้ชัดเจนในอุปมาเรื่องผู้จัดการที่ไม่ซื่อสัตย์ในพระวรสารวันนี้ ดูเหมือนแปลกๆ ที่พระเยซูเจ้าทรงยกมาสอนราวกับว่าเป็นแบบอย่างที่ดี เรื่องนี้ชัดเจนเมื่อเราเข้าใจการสอนของพระเยซูเจ้า “เราบอกท่านทั้งหลายว่า จงใช้เงินทองของโลกอธรรมนี้เพื่อสร้างมิตรให้ตนเอง เพื่อว่าเมื่อเงินทองนั้นหมดสิ้นแล้ว ท่านจะได้รับการต้อนรับที่พำนักนิรันดร” นี่หมายความว่า เราต้องขโมยของจากคนหนึ่งและไปให้อีกคนหนึ่งหรือ เปล่าเลย เราได้ยินพระเยซูเจ้าทรงตำหนิความไม่ซื่อสัตย์ ซึ่งทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจ เราได้ยินบทอ่านแรก (ประกาศกอาโมส) ชัดเจนว่า พระเจ้าทรงตำหนิผู้เหยียบย่ำคนขัดสน คนทำลายคนยากจนอย่างไร

เมื่อพระเยซูเจ้าทรงกล่าวให้สร้างมิตรด้วยทรัพย์สินเงินทองของโลกอธรรม จริงๆ พระองค์ทรงเตือนเราให้รู้จักใช้เวลา สติปัญญาความสามารถ ทรัพย์สินเงินทอง เรากำลังใช้สิ่งของพระเจ้า มิใช่ของเรา เราเป็นเหมือนผู้จัดการคนนั้น ผู้ใช้ทรัพย์สินของนาย เพื่อประกันอนาคตของตนเอง เราต้องใช้ทรัพย์สินของนายที่แท้จริง (คือพระเจ้า) เพื่อช่วยทำให้เรามั่นใจว่าอนาคตของเรา คือ สวรรค์

บางทีเราผู้เป็นบุตรของความสว่าง ต้องตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เวลา สติปัญญาความสามารถ และทรัพย์สมบัติ เพื่อเป็นเครื่องมือให้บรรลชีวิตนิรันดร เราทำทุกสิ่งนี้เพราะเรารู้ว่าอนาคตจะมาถึงสักวัน และเราต้องการมั่นใจในสวรรค์ พระคัมภีร์วันนี้สอนเราให้สนใจวิธีที่เราปฏิบัติกับสิ่งที่เราได้ให้ ชัดเจนว่าเราต้องมั่นคงในการลงทุนใช้เวลา ปัญญาความสามารถ และทรัพย์สมบัติที่พระเจ้าทรงมอบให้เราช่วยสร้างอาณาจักรของพระองค์ เพียงขอให้เราเป็นบุตรของความสว่างที่รอบคอบและไว้วางใจได้

พระสังฆราชวีระ อภรณ์รัตน์ แปล

จาก **Homilies** โดย Catholic Diocese of Lansing,  
(กรกฎาคม - กันยายน 2013), หน้า 373-375.